
 

 

132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 752  —  515. mál.

Fyrirspurn

til fjármálaráðherra um skattkerfið og fjárfestingar í sprotafyrirtækjum.

Frá Björgvini G. Sigurðssyni.

Er til athugunar að nota skattkerfið í auknum mæli til að auka áhuga fjárfesta á sprotafyrir-
tækjum? Ef svo er, hvernig?


